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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2567 

วันที่  13   ธันวาคม   ๒๕67    ณ  ห้องประชุมสภา  อบต. ศรีโคตร 
************************************** 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางสาวรุ่งราวัล  ตรีสอน ประธานสภา อบต. รุ่งราวัล  ตรีสอน  
2 นายสุทัศน์  ธรรมโหร รองประธานสภา อบต. สุทัศน์  ธรรมโหร  
3 นางทรงสุดา  วัฒนะศรี ส.อบต.หมู่ที่ 1 ทรงสุดา  วัฒนะศรี  
4 นายบรรจง  แย้มแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 2 บรรจง  แย้มแก้ว  
5 นายสุวิทย์  อรรคเสลา ส.อบต.หมู่ที่ 3 สุวิทย์  อรรคเสลา  
6 นางยุพาพร  ก้านจักร ส.อบต.หมู่ที่ 4 ยุพาพร  ก้านจักร  
7 นางสาวกมลมาศ  เจริญผิว ส.อบต.หมู่ที่ 5 กมลมาศ  เจริญผิว  
8 นางจันสุดา  บรรดร ส.อบต.หมู่ที่ 8 จันสุดา  บรรดร  
9 นายประจักร์  โงนมณี ส.อบต.หมู่ที่ 9 ประจักร์  โงนมณี  

10 นายวีระศักดิ์  จันทร์เพ็ง เลขานุการสภา อบต. วีระศักดิ์  จันทร์เพ็ง  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายทินกร  พุทธลา นายก อบต. ทินกร  พุทธลา  
2 นายศรัณยู  ขวาป้องใต้ รองนายก อบต. ศรัณยู  ขวาป้องใต้  
3 นางอินทิรา  ฤทธิยาน รองนายก อบต. อินทิรา  ฤทธิยาน  
4 นายทรง  บุตรสอน เลขานุการนายก อบต. ทรง  บุตรสอน  
5 นายอุทัย  มะลิวัลย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.1 อุทัย  มะลิวัลย์  
6 นางสาวรภัสสรณ์  ประทุมมัง ผอ.กองการศึกษา รภัสสรณ์  ประทุมมัง  
7 นางสาวชาสินี  ขจรสิทธิ์รัตน์ ผอ.กองคลัง ชาสินี  ขจรสิทธิ์รัตน์  
8 นายอภิเดช  ดวงระหว้า ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร อภิเดช  ดวงระหว้า  
9 นายบุรินทร์  ดวงวิไล หัวหน้าส านักปลัด  บุรินทร์  ดวงวิไล  

10 นายสุชาติ  โสเต หัวหน้าฝ่ายการเงินฯ สุชาติ  โสเต  
11 นางสาวธรารัตน์  กึกก้อง นักวิชาการสาธารณสุข ธรารัตน์  กึกก้อง  
12 นายธนบดี  บุตสาท า เจ้าพนักงานธุรการ ธนบดี  บุตสาท า  
13 นายภัทรพงศ์  สุวรรณแสง นักวิเคราะห์นโยบายฯ ภัทรพงศ์ สุวรรณแสง  
14 นางสาววิไลพร  นามโคตร เจ้าพนักงานธุรการ วิไลพร  นามโคตร  
15 นายวิทวัฒน์  วิเลศ ผช.นายช่างโยธา วิทวัฒน์ วิเลศ  

          ผู้มาประชุม  10  คน 
ผู้ลาประชุม  -  คน 
ผู้ขาดประชุม – คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 15  คน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายวีระศักดิ์  จันทร์เพ็ง  เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม
พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญ นางสาวรุ่งราวัล  ตรีสอน ประธานสภาฯ ประกอบพิธีบูชาพระรัตนตรัย  
และประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1  การรายงานตัวพนักงานส่วนต าบลที่โอน (ย้าย) มาใหม่  

     จ านวน 3  ราย ดังนี ้
   1) นายสุชาติ  โสเต    ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
   2) นางสาวธรารัตน์  กึกก้อง    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
   3)  นายธนบดี  บุตสาท า       ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

 

1.2  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร 
เรื่อง  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  ๒๕67 
 

นางสาวรุ่งราวัล  ตรีสอน  -  ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร สมัยที่ 4  
ประธานสภาฯ   ประจ าปี 2567 ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 
 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 

1.3  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม 
สภาท้องถิ่น 

 

นางสาวรุ่งราวัล  ตรีสอน  -  ได้อ่านประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการส าหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม
ประธานสภาฯ   สภาท้องถิ่นทราบ 
 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 

1.4  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2567 
 

ประธานสภาฯ   มอบให้ปลัด อบต. ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
 

นายวีระศักดิ์  จันทร์เพ็ง  ได้กล่าวเหตุผลและความจ าเป็น การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีการ 
ปลัด อบต.   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นภารกิจอีกประการหนึ่ง 

ที่มีความส าคัญ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 กฎหมาย/
ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (๓) 
ของข้อ ๒๙ ของ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยวกว่าสามสิบวัน โดย 
อย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี” ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการ จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล การติดตาม
และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”เพ่ือให้การจัดท า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เห็นควรให้  
1. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อสภาท้องถิ่น เพ่ือตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/
เสนอความคิดเห็น  
2. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือตั้ง
ข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความคิดเห็น  
3. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศ โดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ขออนุญาตให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้เสนอ 
ต่อสภาฯ ครับ  

 

นายภัทรพงศ์  สุวรรณแสง ตามท่ีได้น าเสนอรายละเอียด รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ตามเล่มรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567) มีสมาชิกท่านใด
จะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

 

ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดหรือไม่ 
 

ที่ประชุม    ไม่มี  
 

ที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ศรีโคตร  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  

ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2567 เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2567  
 

ประธานสภาฯ   มอบให้งานเลขานุการสภาฯ ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯสมัยดังกล่าวให้ที่ 
ประชุมรับฟัง 

 

นายวีระศักดิ์  จันทร์เพ็ง  ได้อ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2567 
เลขานุการสภาฯ   เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2567  ให้ที่ประชุมรับฟังตามรายงานการประชุม 

ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบแล้วนั้น 
 

ประธานสภาฯ - แก้ไขข้อความหน้าที่ 5 บรรทัดที่ 9  พ.ศ.2568 และหน้าที่ 16 จากเดือน
พฤศจิกายน เป็นเดือน ธันวาคม  และขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่าน ได้ตรวจทาน
รายงานการประชุมดังกล่าว ว่ามีการแก้ไขประเด็นใดเพ่ิมอีกหรือไม ่ 

 

ที่ประชุม   - ไม่มี 
 

ที่ประชุม   รับทราบและรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

มติประชุม มีมติเห็นชอบ 8 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม  
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

-  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/เพื่อทราบ 

5.1  เรื่องการก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร  
ประจ าปี  2568 

ประธานสภาฯ   -  ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ 
 

เลขานุการสภาฯ   -  ตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   
พ.ศ.2554 และแก้ไข (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  
มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภา
องค์ก ารบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัยวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด  

สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

มาตรา 54  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ข้อ 11 (3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 
ข้อ 21  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีขอแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีขอปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของ
และปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ข้อ 22  การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น ตามข้อ 20 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็น
หนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 
ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อย 
กว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสมัยประชุมและ
ปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาเปิด
สมัยประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย 
 

ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านเลขาสภาฯ ได้แจ้งระเบียบฯแล้ว ขอให้สมาชิกได้เสนอสมัยประชุมสภา 
อบต.ศรีโคตร ประจ าปี 2568 ค่ะ 

 

นายประจักร์  โงนมณี -  กระผม นายประจักร์  โงนมณี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร 
ส.อบต.หมู่ที่  9 หมู่ที่ 9 ขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ เป็น 4 สมัยดังนี้   
  สมัยที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 กุมภาพันธ์ 2568 
     สมัยที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 มิถุนายน 2568 
     สมัยที่ 3   ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2568 
     สมัยที่ 4   ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2568 
ประธานสภาฯ   - ขอผู้รับรองค่ะ 
 

นางจันสุดา  บรรดร  - ขอรับรองก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ที่ท่านประจักร์  โงนมณี เสนอค่ะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 8 
นางสาวกมลมาศ  เจริญผิว - ขอรับรองก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ที่ท่านประจักร์  โงนมณี เสนอค่ะ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5 
ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมัยประชุมสภาฯ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ 

ที่ประชุมเห็นชอบสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี 2568  ตามที่ท่าน 
ประจักร์  โงนมณี เสนอค่ะ 

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 8 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
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5.2  พิจารณาเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งท่ี 1 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
 

นายทินกร พุทธลา  ได้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
นายก อบต.     หลักการ 

 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ในส่วนของแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ แต่บางรายการมีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568   

 

เหตุผล 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท า ให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น พิจารณาเห็นชอบดังนี้  
ข้อความเดิม 

 

แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 3   
งบประมาณตั้งไว้ 127,000  บาท 

 

2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1   
งบประมาณตั้งไว้ 126,000 บาท 
 

3  โครงการลงถนนลูกรัง  บ้านค้อ หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 71,000  บาท 
 

ข้อความใหม่ 
แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
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1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 3 งบประมาณ
ตั้งไว้ 127,000 บาท   
เริ่มจากบริเวณที่นายปรีชาวุฒิ คุ้มสระพรหม ถึงบริเวณสวนนายเถื่อน แพนศรี 
จุดเริ่มตน้ N”15.752443 E”103.547376 จุดสิ้นสุด N”15.752642 
E”103.547051  ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 50.00ม. หนา 0.15 ม. 

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.20ม. หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า200.00ตร.ม. 
 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 งบประมาณ 
ตั้งไว้ 126,000  บาท 
เริ่มจากบริเวณคอนเวิร์ส บริเวณเลิงหวาย จุดเริ่มต้น N”15.770313 
E”103.563189 จุดสิ้นสุด N”15.769856 E”103.563175 ผิวจราจร
กว้าง 5.00 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 

0.30 ม. หรือ พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม. 
 

3  โครงการลงถนนลูกรัง  บ้านค้อ หมู่ที่ 2   งบประมาณตั้งไว้ 71,000  บาท 
ถนนสายคลองกุดพิมาน ฝั่งด้านทิศตะวันออก   จุดเริ่มต้น N”15.778394 
E”103.566809 จุดสิ้นสุด N”15.787907 E”103.572818  ผิวจราจร
กว้าง 2.50 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.10 ม.  
 

นายภัทรพงศ์  สุวรรณแสง -  ได้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการดังกล่าว 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ  เนื่องจากช่วงที่ด าเนินการบันทึกข้อมูลข้อบัญญัติฯ ลงในระบบ e-laas  

ระบบไม่เสถียรท าให้ไม่สามารถบันทึกรายละเอียดของโครงการได้ครับ 
 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2568
ครั้งที่ 1 ด้วยค่ะ 

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 8 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
 

5.3  พิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2568 ครั้งที่ 1 

 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายก อบต.ได้ชี้แจงรายละเอียดค่ะ 
 

นายทินกร พุทธลา  ได้ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
นายก อบต.     หลักการ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่งมีบางรายการไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  
จึงมีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่   
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เหตุผล 
 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563  หมวดที่ 4  การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน   
โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบดังนี้ 
กองช่าง 

    โอนลด 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  บุคลากร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือเงินพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ                2,150,052.-  บาท 
งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้       139,800.-  บาท 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงาน   อุตสาหกรรมและการโยธา 
งาน  ก่อสร้าง 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
1.  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก บ้านหนองหิน หมู่ที่  4   
จ านวน   28,800 บาท (รายละเอียดตามแบบ ปร.4,ปร.5 ที่แนบท้าย) 

 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่  6    
จ านวน   28,000 บาท  (รายละเอียดตามแบบ ปร.4,ปร.5 ที่แนบท้าย) 

 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่  8   
จ านวน   83,000 บาท  (รายละเอียดตามแบบ ปร.4,ปร.5 ที่แนบท้าย) 

 

รวมงบประมาณขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่กองช่าง จ านวน 139,800.- บาท 
 

นายวิทวัฒน์  วิเลศ  -  ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมบริเวณสถานที่โครงการให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
ผช.นายช่างโยธา  
นายก อบต.   -  เหตุผลและความจ าเป็นในการโอนงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ในครั้งนี้เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้น าชุมชนถึงความเดือดร้อนของราษฎร และเป็น
การก่อสร้างเชื่อมต่อจากถนนเดิมที่ยังคงเหลือระยะทางไปมากประมาณ 30  เมตร 
เพ่ือความสะดวกให้ประชาชนใช้ในการสัญจร 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 ส านักปลัด 
 โอนลด 

แผนงาน   การเกษตร 
งาน  ส่งเสริมการเกษตร 
งบ  บุคลากร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือเงินพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณอนุมัติ   637,000.-  บาท 
งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้ จ านวน   60,100.-  บาท 

 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารทั่วไป 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-  จัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง ปรับระดับต่ าได้  จ านวน 1 ตัว เปน็เงิน 3,900 บาท 

 

-  จัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร  จ านวน 1  ตัว เป็นเงิน 7,900 บาท 
 

-  จัดซื้อเก้าอ้ี (นวม) จ านวน 50 ตัวๆละ 730 บาท เป็นเงิน 36,500 บาท 
 

งบประมาณขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน 48,300.-  บาท 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
งาน  ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-  จัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง ปรับระดับต่ าได้  จ านวน 1 ตัว เปน็เงิน 3,900 บาท 

 

-  จัดซื้อโต๊ะท างานผู้บริหาร  จ านวน 1 ตัว  เป็นเงิน 7,900 บาท 
 

งบประมาณขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน 11,800.-  บาท 
รวมงบประมาณขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ส านักปลัด จ านวน 60,100.- บาท 
 

กองคลัง 
โอนลด 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  บุคลากร 
หมวด  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือเงินพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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งบประมาณอนุมัติ                2,310,270.-  บาท 
งบประมาณขอโอนลดครั้งนี้     32,000.-  บาท 
 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงาน   บริหารงานทั่วไป 
งาน  บริหารงานคลัง 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-  เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  
24,000 บาท (ตามรายละเอียดแนบท้าย เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566  
ของประทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม)  

-  เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,000  บาท (ตามรายละเอียด 
แนบท้ายเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม) 

 

รวมงบประมาณขอตั้งจ่ายรายการใหม่กองคลัง จ านวน   32,000.-  บาท 
รวมงบประมาณขอตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 231,900 บาท 
 

นายวีระศักดิ์  จันทร์เพ็ง  -  เพ่ิมเติมรายละเอียดการโอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน   
ปลัด อบต.   เนื่องจากมีการโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง รองปลัด อบต.  

และนักวิชาการตรวจสอบภายในยังไม่มีโต๊ะท างานใหม่ จึงจ าเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะ 
เก้าอ้ีในการปฏิบัติงาน 
 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่
ประชุมเห็นชอบการการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2568 ครั้งที่ 1 ด้วยค่ะ 

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 8 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
 

5.4  พิจารณาเห็นชอบการส่งมอบครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าพร้อมวัสดุคงทนถาวร 
ปลัด อบต. -  ได้แจ้งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 หมวด 2 ข้อ 9 
ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าว 
มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ
หรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นนั้น  ก็ขอให้นายอุทัย มะลิวัลย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านอีโคตร  
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ได้แจ้งรายละเอียดในการส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวว่างบประมาณได้จากหน่วยงาน
ใด และขนาดของครุภัณฑ์ เครื่องประเภทอะไร ด้วยครับ 

 

นายอุทัย  มะลิวัลย์ -  ผมนายอุทัย  มะลิวัลย์  ขอชี้แจงรายละเอียดครุภัณฑ์ เมื่อก่อนผมเป็น 
ประธานกลุ่มวิสาหกิจ ม.1 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ซึ่งในการเข้าประชุมครั้งนั้นวันที่ เดือน และปีไหน 
ผมก็จ าไม่ได้ ในระเบียบวาระการประชุมได้มีการพิจารณางบประมาณเหลือจ่าย
จากร้อยแก่สารสิทธุ์ งบประมาณ 19 ล้าน ผมจึงได้เสนอของบประมาณเพ่ือจะ
น าไปก่อสร้างโรงสูบน้ าเข้าหนองอีโคตร บ้านอีโคตร ต าบลศรีโคตร อ าเภอจตุร
พักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประมาณ 5 ล้าน  และผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 
ในฐานะประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้
หน่วยงานกรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบออกแบบและประมาณค่าใช้จ่ายแล้ว
น าเข้าที่ประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาในครั้งต่อไป และในการประชุมครั้ง
ถัดไปคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการดังกล่าวและมอบให้
กรมชลประทานเป็นผู้รับผิดชอบ 
  

ปลัด อบต.   -  สอบถามนายอุทัย มะลิวัลย์ ว่าจากการที่ได้มาของครุภัณฑ์ดังกล่าว 
มีเอกสารในการส่งมอบหรือไม่ ซึ่งในการส่งมอบจะต้องมีเอกสารในการประกอบ 
 

นายอุทัย มะลิวัลย์  -  ขอแจ้งในที่ประชุมว่าไม่มีเอกสารในการส่งมอบเป็นหลักฐานเลยครับ 
 

นางสาวกมลมาศ  เจริญผิว - ขอสอบถามว่าท่านอุทัยฯ ได้ครุภัณฑ์ดังกล่าวในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือ 
ส.อบต. หมู่ที่ 5   ในนามอะไร 
 

นายอุทัย มะลิวัลย์  -  ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ า มี 2  เครื่อง  ได้มาในนามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
และในส่วนของสถานีสูบน้ าได้มาจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการจังหวัดร้อยเอ็ด รวมแล้วจะส่งมอบครุภัณฑ์พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ 
ทั้งหมด 3 อย่าง มีเครื่องสูบน้ า 2 เครื่อง และสถานีสูบน้ า 1 แห่ง ตั้งอยู่ท่ีบริเวณ
เลิงหวาย บ้านอีโคตร ในส่วนของเอกสารหลักฐานการได้มาของครุภัณฑ์ทั้งหมด
ผมไม่มีครับ จึงน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาครับ 
 

ปลัด อบต. -  ในส่วนของเอกสารหลักฐานครุภัณฑ์ดังกล่าว มอบให้ ผอ.กองช่าง ประสาน
หน่วยงานกรมชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือหาข้อมูลเอกสารรายละเอียด
เพ่ิมเติม 

 

นายก อบต. -  ในการส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าว เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
เพ่ือน าไปพัฒนาพ้ืนที่ในเขตต าบลศรีโคตรให้เจริญและทันต่อความต้องการของ
ประชาชน ดังนั้นจึงได้น าเสนอให้สภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบการส่งมอบครุภัณฑ์ 
 

 ประธานสภาฯ   - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มี 
ขอมติที่ประชุมเห็นชอบการส่งมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวด้วยค่ะ 
 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 8 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
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5.5  พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีโคตร เป็น เทศบาลต าบลศรีโคตร 
 

ประธานสภาฯ   - ขอให้ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยค่ะ 
 

นายก อบต. -  สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2566 นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งชาติ 
ได้มีการประชุมการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเทศบาลต าบล และได้
น าเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร์เห็นชอบแต่ไม่ผ่านการเห็นชอบ ดังนั้นองค์การ
บริหารส่วนต าบลใดต้องการที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลให้ด าเนินการตามระเบียบ 
กฎหมาย โดยการพิจารณาความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น การประชาคมหมู่บ้าน 
และจัดท าเอกสารส่งภายในวันที่ 6  พฤษภาคม  2568 จงึได้น าเสนอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตรพิจารณาเห็นชอบ ถึงจะออกประชาคมหมู่บ้าน 
การยกฐานะเป็นเทศบาลก็เนื่องจากต้องการยกระดับให้ประชาชนในพื้นท่ีดีขึ้น 
และเพ่ือเป็นการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญทันต่อความต้องการของประชาชน ภารกิจ
อ านาจหน้าที่เพ่ิมขึ้น เช่น หน้าที่ในส่วนของงานทะเบียนราษฎร  ขอให้ท่าน
สมาชิกได้ดูเอกสารในการเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาลต าบลที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกแล้ว ในข้อ 5 จ านวนคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
จะได้เพ่ิมที่ปรึกษา 1 คน และจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 2 เขตๆละ 
6 คน รวม 12 คน จะได้เพ่ิมสมาชิกสภาฯ 3 คน ในส่วนของเงินรายได้และเงิน
จัดสรรจะได้เพ่ิมมากข้ึนเนื่องจากจ านวนเทศบาลมีน้อยการจัดสรรรายได้จึงได้
มากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบล อ านวจหน้าที่ในการบริหารจัดการสาธารณะ 
การดูแลทุกข์สุขของประชาชนมากขึ้น ตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ     
ทุกท่านพิจารณาแล้วนั้น 
 

ส.อบต.หมู่ที่ 5 -  ดิฉัน นางสาวกมลมาศ เจริญผิว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 ขอสอบถามล าดับ
ขั้นตอนการด าเนินการยกฐานะเป็นเทศบาลว่าท าไม อบต.ไม่ออกประชาคม
หมู่บ้านก่อนให้สภาฯ พิจารณาเห็นชอบ 

 

นายก อบต. - ขั้นตอนการด าเนินการต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นผ่านการ
ประชาคมหมู่บ้าน และน าเสนอต่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
ดังนั้นเราจะน าเข้าท่ีประชุมสภาฯก่อนหรือประชุมประชาคมหมู่บ้านก่อนก็ได้     
ที่ผมน าเข้าให้สภาฯพิจารณาก่อนเนื่องจากการด าเนินการมีระยะเวลาก าหนด 

 

ประธานสภาฯ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอมติ 
ที่ประชุมเห็นชอบในการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีโคตร เป็น เทศบาลต าบลศรีโคตรโดยการยกมือค่ะ 

 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ 7 เสียง   ไม่เห็นชอบ 1 เสียง   งดออกเสียง 1 เสียง 
  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ประธานสภาฯ   -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่ 
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นายประจักร์  โงนมณี  -  ผมนายประจักร์  โงนมณี สมาชิกสภา อบต.ศรีโคตร หมู่ที่ 9  ขอสอบถามโครงการ
ส.อบต.หมู่ที่ 9   ตามข้อบัญญัติฯ โครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กฝาปิดท่อระบายน้ า 
    -  ขอความอนุเคราะห์ลงลูกรัง 
    -  ขอความอนุเคราะห์รถปรับเกรดถนนลูกรัง 
 

นายก อบต. -  ขอชี้แจงเรื่องที่ท่านสมาชิกฯ หมู่ที่ 9 ได้สอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างตะแกรง
เหล็กฝาปิดท่อระบายน้ า อยู่ระหว่างเร่งผู้รับจ้างด าเนินการ 

 -  เรื่องการลงลูกรังเนื่องจากตอนนั้นเป็นช่วงฤดูฝนท าให้หาแหล่งลูกรังยังไม่ได้  
และในระหว่างนี้มอบให้ช่างส ารวจ ตรวจสอบงบประมาณเพ่ือด าเนินการ 
-   เรื่องรถปรับเกรดกองช่างได้ประสานกับ อบจ.แล้ว ยังไม่ได้คิว เนื่องจากมี อบต.
หลายแห่งที่ขอความอนุเคราะห์ไป 
     

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

นางสาวกมลมาศ เจริญผิว  -  ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้ามุมมืด  
ส.อบต.หมู่ที่ 5 -  ขอขอบคุณผู้บริหารที่ส ารวจโครงการก่อสร้างถนนสายหนองขี้เขียวไปถนน 

ปัทมานนท์  
    -  สอบถามเรื่องโครงการถนนสายไปเมจิกแลนด์ 
 

นายก อบต.   -  เรื่องการขยายเขตไฟฟ้ามุมมืด มอบให้รองนายก อบต.พร้อมช่างออกส ารวจ 
แต่ละหมู่บ้าน 

    -  ในส่วนของถนนสายหน้าบ้านท่านกมลมาศ เจริญผิวไปถนนปัทมานนท์  
ได้ของบประมาณเงินอุดหนุนปีงบ 2569 
-  ในส่วนของโครงการก่อสร้างถนนทางไปเมจิกแลนด์ที่ของบประมาณไปกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นไม่พิจารณา เนื่องจากกรมฯได้พิจารณาโครงการไฟนวัตกรรม 
-  โครงการที่ได้รับจัดสรร ปีงบ 2568 มี 2 โครงการดังนี้ 
 1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีโคตร หมู่ที่ 1 เริ่มจาก
ฟาร์มไก่ไปคลองอีสานเขียว 
 2.  โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีติเสริมเหล็ก บ้านดงเมืองจอก  
หมู่ที่ 6 ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการหาผู้รับจ้าง  
 

-  งบประมาณที่ขอในปีงบประมาณ 2569 มีจ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองหิน หมู่ที่ 4 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดอนแคน หมู่ที่ 5 
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดงเมืองจอก หมู่ที่ 8  

ไปต าบลดงกลาง 
 4.  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตรอบหมู่บ้านดงเมืองจอก หมู่ที่ 8 
-  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปีงบ 2567 ดังนี้ 
 1.  โครงการขุดลอกเลิงหวาย หมู่ที่ 1 
 2.  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 6,8 และหมู่ท่ี 7  

ที่ประชุม    รับทราบ 
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ส.อบต.หมู่ที่ 9   -  กระผมขอขอบคุณผู้บริหารที่จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครับและขอฝาก 
ท่านนายกถ้ามีงบประมาณขอโครงการก่อสร้างตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ า 
ให้รอบหมู่บ้านครับ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ หรือหัวหน้าส่วนราชการท่านใดจะชี้แจงหรือเสนอหรือไม่ 
ถ้าไม่มีขอแจ้งการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร สมัยสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจ าปี 2568 ระหว่างวันที่ 3 – 17  กุมภาพันธ์ 2568  
และขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ประจ าปี 2567 ค่ะ 

 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
    (ลงชื่อ)       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นายวีระศักดิ์  จันทร์เพ็ง) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร 
     
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ อบต.ศรีโคตร ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
 
 
    (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
      (นางยุพาพร  ก้านจักร) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
                  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

 
    (ลงชื่อ)      ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
              (นางทรงสุดา  วัฒนะศรี) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
                  กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย 
สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2568  ในวันที่  14   กุมภาพันธ์  2568 ประธานสภา อบต.ศรีโคตร  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

 
(ลงชื่อ)                       
            (นางสาวรุ่งราวัล  ตรีสอน) 

    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีโคตร 


